
 

 

 

 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

เร�อ่ง 
 

“พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ :  

อํานวยความสะดวกจร�งหร�อไม่ ตรงใจประชาชนหร�อยัง?” 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ห้องสัมมนา B1-1 ชั้น B1 อาคารรฐัสภา และรูปแบบออนไลน์ 

จัดโดย 
คณะกรรมการว�ชาการของวุฒิสภา  

รว่มกับ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

สถาบันพระปกเกล้า 





สรุปผลการสัมมนา 

เรื่อง “พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ :  

อํานวยความสะดวกจริงหรอืไม ตรงใจประชาชนหรือยัง?” 

การสัมมนา เรื่อง “พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ : อํานวยความสะดวกจริงหรือไม ตรงใจ
ประชาชนหรือยัง?” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา รวมกับ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ สถาบัน
พระปกเกลา ในวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
ณ หองสัมมนา B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน ๔๖๙ คน 
แบงเปนผูเขารวมสัมมนาในหองสัมมนา จํานวน ๑๘๕ คน และผูเขารวมระบบ
ออนไลนผานโปรแกรม Cisco Webex Meeting จํานวน ๑๒๖ คน และ Facebook 
Page ของวุฒิสภา จํานวน ๑๕๘ คน กลาวรายงาน โดย นายศุภชัย สมเจริญ 
รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง ในฐานะประธานกรรมการวิชาการของวุฒิสภา และกลาวเปดการสัมมนา 
โดย ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา โดยมี นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ 
สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา เปนผูดําเนินรายการ  

 
 
 
 
 
 
 

 
ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิซึ่งดูแลรับผิดชอบกฎหมาย

ดังกลาว รวมถงึผูมีความรูและประสบการณท่ีเกี่ยวของกบักฎหมายดังกลาวมารวมการสัมมนา ดังนี้ 
 

 
 

 
  

 
 
 

นางสาวออนฟา 
เวชชาชีวะ 

เลขาธิการ ก.พ.ร. 

นางสุวรรณ ีสิริเวชชะพันธ 
สมาชิกวุฒิสภา 

ในฐานะกรรมการวิชาการ
ของวุฒิสภา 

พลเอก อกนิษฐ หม่ืนสวัสดิ์ 
ประธานคณะกรรมาธิการ 
การบริหารราชการแผนดิน 

วุฒิสภา 

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา  
รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 

นายสุรงค บูลกุล 
รองประธานกรรมการ

หอการคาไทย 

นายศุภชัย สมเจริญ  
รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง  

ในฐานะประธานกรรมการ
วิชาการของวุฒิสภา 

ศาสตราจารยพิเศษ 

พรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา 
 

Download  

เอกสาร
ประกอบการ

สัมมนา 



๒ 
 

  นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ไดกลาว

นําการอภิปรายดังนี้ 

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ฉบับนี้ไมใชกฎหมายปฏิรูปประเทศ เนื่องจากเปนกฎหมายท่ีมีการตราขึ้นมากอนท่ีจะมีการปฏิรูป
ประเทศ ถือเปนกฎหมายท่ีมีความลํ้าหนาและเปนกฎหมายนํารองสําหรับการดําเนินการปฏิรูปตาง ๆ 
หลายประการซึ่งผูท่ีอยูในภาคสวนราชการและภาคเอกชนตางก็เคยประสบปญหาเรื่องความขัดของ
ที่ติดขัดในขั้นตอนการขออนุญาตตาง ๆ จากทางราชการ อาจเนื่องมาจากหลายปจจัย เชน กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ ความไมพรอมของภาคเอกชน หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของมีหลายฉบับ เปนตน สําหรับ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ มีสถานะเปนกฎหมายกลาง หมายความวา กรณีใดก็ตามท่ี
กฎหมายฉบับอื่น ๆ ไมไดกําหนดเรื่องดงักลาวไวก็ใหใชบังคบัตามกฎหมายกลางฉบับดงักลาวนี ้หรือกรณี
ท่ีกฎหมายฉบับอื่นใด กําหนดขั้นตอนท่ีซับซอนยุงยากเกินกวาท่ีกฎหมายกลางกําหนดไวก็ใหใชบังคับ
ตามกฎหมายกลางฉบับดังกลาวแทน ซึ่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ ไดใชบังคับมา
ยาวนานพอสมควรจนมีประเด็นขอพิจารณาวากฎหมายฉบับดังกลาวอํานวยความสะดวกไดจริงหรือไม 
อยางไร จึงเปนที่มาของการจัดสัมมนาครั้งนี้  

นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.  ไดอภิปรายในหัวขอ “ภาพรวม ปญหาและ
อุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ และขอเสนอแนะในการปรับปรุง/
แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย” สรุปไดวา พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหลักการคือ การอนุมัติ การอนุญาต ตองมีเทาที่จําเปนและจะตองมี
ความสะดวกโดยอยูบนพ้ืนฐานคือ ๑) เร็วขึ้น (Faster) ๒) งายขึ้น (Easier) และ ๓) คาใชจายถูกลง 
(Cheaper) เปนภาระของประชาชนนอยลง โดยอยูบนหลักการของความโปรงใส ตรวจสอบได ตามหลัก 
Good Governance ปจจุบันพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ ใชบังคับมาเปนเวลา ๘ ป และ
เมื ่อครบ ๕ ป สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดดําเนินการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายและเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งปจจุบันคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ
ใหปรับปรุงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ ไดแก 
๑) ตองมีการจัดทําคูมือประชาชนและใหทุกหนวยงานที่มหีนาที่ในการอนมุัต ิอนุญาต ตองระบุ

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารท่ีจะย่ืนมีเอกสารอะไรบาง มีคาใชจายหรือคาธรรมเนียม โดยตองระบุ
รายละเอียดเหลานี้ไวใหชัดเจนในคูมือประชาชน รวมถึงใหหนวยงานของรัฐจัดทําเผยแพรเพ่ือให
ประชาชนรับทราบขอมูลท่ีชัดเจนในการติดตอขอรับบริการเกี่ยวกับการขออนุญาต จะมีขอมูลเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารคาธรรมเนียม รวมถึงปดประกาศ ณ จุดบริการและเผยแพร
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือความโปรงใส ชัดเจน (มาตรา ๗)  

๒) การตรวจสอบเอกสาร โดยเจาหนาท่ีจะตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารใหถูกตอง
ครบถวน หากเอกสารไมครบตองแจงใหผูขอทราบทันทีและขอเอกสารเพ่ิมเติมไดเพียงครั้งเดียว กรณีย่ืน
เอกสารครบจะไดรับหลักฐานจากเจาหนาที่เพ่ือยืนยันการรับคําขอ หากย่ืนไมครบเจาหนาท่ีจะบันทึกไว
และกําหนดเวลาที่ตองย่ืนเพ่ิมเติม (มาตรา ๘)  



๓ 
 

๓) การพิจารณาอนุญาต ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดในคูมือฯ และแจงผล
ใหทราบภายใน ๗ วัน หากพิจารณาไมแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดตองแจงเหตุแหงความลาชาทุก ๗ วนั 
จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ (มาตรา ๑๐)  

๔) ชําระคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตแทนการย่ืนคําขอตออายุ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ดําเนินธุรกิจไดตอเนื่อง (มาตรา ๑๒) 

๕) ทบทวนกฎหมายใหทันสมัย ลด ละ เลิก กฎหมายท่ีไมจําเปนทุก ๕ ป ใหหนวยงานทบทวน
กฎหมายเพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือจัดใหมีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือเร็วกวานั้นเมื่อจําเปน 
(มาตรา ๖)  

๖) ศูนยรับคําขออนุญาต เปนศูนยรวมบริการแบบเบ็ดเสร็จท่ีสามารถรับคําขอ คาธรรมเนียม 
ใหขอมูล คําแนะนําเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาง ๆ ในการขออนุญาต
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว (มาตรา ๑๔ – ๑๖) 

ผลการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกท่ีผานมา 
๑) จัดทําและเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนผานทางเว็บไซตศูนยรวมคูมือฯ ประชาชน

www.Info.go.th และปจจุบันมีคูมือกลาง จํานวน ๓,๙๙๗ คูมือฯ 
๒) ปรับลดขั้นตอนระยะเวลาในคูมือฯ รอยละ ๓๐ – ๕๐ ไดลดขั้นตอนระยะเวลา ๖๓ หนวยงาน 

๕๓๒ ใบอนญุาต เวลาลดลงเฉล่ีย ๔๑.๗๑%  
๓) การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล e-document ๕๐ หนวยงาน 

๑๔๘ เอกสาร เชน ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส หนังสือรับรองนิติบุคคล เปนตน 
๔) การแกไขกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการใหบริการ e-Service ไดทบทวน

กฎหมายรองรับ e-Service ๒๒ หนวยงาน ๕๖ ใบอนุญาต 

ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย 
๑) หลายหนวยงานไมปฏิบัติตามคูมือประชาชน พบวาการใหบริการประชาชน ณ จุดบริการ

ประชาชน เจาหนาท่ีสวนใหญขาดความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานตามคูมือประชาชนของหนวยงาน
นั้นตามท่ีกําหนดไว  

๒) ปญหาจากตัวกฎหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ มุงเนนที่การอนุมัติ 
อนุญาต แตยังขาดเรื่องเกี่ยวกับหนาที่ของภาครัฐในกรณีประชาชนติดตอขอขอมูล  
 ๓) ขอกําหนดของกฎหมายในการอนุมัติ อนุญาต ยังมีหลายขั้นตอนเกินไป 
 ๔) กรณีเรื่องที่ตองขออนุญาตจากหนวยงานผูอนุญาตมากกวา ๑ หนวยงาน ยังไมมีระบบการ
รวมศูนยอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับไวท่ีหนวยงานเดียว (Super License)  

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบในหลักการใหปรับปรุง

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ โดยมีการแกไข ๑๒ หลักการ ดังนี้   
๑) ขยายขอบเขตของกฎหมายใหครอบคลุมงานบริการ 
๒) การปรับเปล่ียนการอนุญาตเปนจดแจง และยกเลิกการพิจารณาโดยคณะกรรมการ 
๓) ระบบอนุญาตหลัก (Super License)  
๔) ขยายขอบเขตใหทุกใบอนุญาตสามารถชําระคาธรรมเนียมแทนการตออายุได 
๕) การทดลองประกอบกิจการชั่วคราว 



๔ 
 

๖) การยกเลิกใบอนุญาต 
๗) การอนุญาตโดยปริยาย 
๘) ดําเนินการกรณีใบอนุญาตชํารุดเสียหาย โดยไมตองแจงความ 
๙) จัดใหมีแบบฟอรมภาษาอังกฤษตามที่รองขอ 

๑๐) จัดใหมีชองทางพิเศษแบบเรงดวน (Fast track) 
๑๑) จัดตั้งศูนยรับคําขอกลางทางอิเล็กทรอนิกส 
๑๒) ปรับปรุงใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๕  

  พลเอก อกนิษฐ หม่ืนสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน วุฒิสภา 
ไดอภิปรายในหัวขอ “มุมมองของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการตอพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกฯ” สรุปไดวา 

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน วุฒิสภา ไดติดตามการดําเนินการปรับเปล่ียน
รูปแบบการบริหารราชการแผนดินและการบริหารราชการภาครัฐไปสูดิจิทัลมาโดยตลอดระยะเวลา ๔ ป 
โดยทํางานรวมกันอยางใกลชิดกับสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิ จิทัล (DGA) และ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีพ้ืนท่ีครอบคลุม ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อําเภอ ๗,๒๕๕ ตําบล และ ๗๕,๐๓๒ หมูบาน 
และในการติดตามการปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดินและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ
จังหวัด พบวามีประเด็นที่เกี่ยวของ ๑๑ ประเด็น โดยประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญคือการใหแตละจังหวัดมี
ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดและศูนยดํารงธรรมอําเภอทําหนาท่ีศูนยบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งในปจจุบัน ๘๗๘ อําเภอ จะมีศูนยดํารงธรรมอําเภอท่ัวประเทศทําหนาท่ีศูนยบริการ
แบบเบ็ดเสร็จที่มีหนวยงานตาง ๆ ของรัฐแตละหนวยงานเขามารวมศูนยบริการแกประชาชน ณ จุด
เดียวกันท่ีศาลากลางจังหวัดหรืออําเภอ ซึ่งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จจะเปนรูปแบบการบริการระบบ
ดิจิทัลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด โดยการขออนุญาตตาง ๆ ประชาชนสามารถติดตอขอไดท่ี
จังหวัดและอําเภอ โดยทางสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ไดพัฒนาระบบขึ้นมา ๒ ระบบ คือ 
๑. ระบบพอรทัลกลางเพ่ือประชาชน (Citizen Portal) ๒. ระบบศูนยกลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ 
(Biz Portal) ซึ่งตอไปในอนาคตการขออนุญาตตาง ๆ จะสามารถทําผานระบบ (Citizen Portal) ได
ในลักษณะเดียวกันกับแอปพลิเคชันของธนาคารท่ีสามารถทําธุรกรรมผานโทรศัพทมือถือไดซึ่งจะเพ่ิม
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น เชนเดียวกับผูประกอบการที่ตองการขอใบอนุญาตตาง ๆ เพื่อทําธุรกิจ
สามารถขออนุญาตผานทางระบบศูนยกลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ (Biz Portal) ไดเชนเดียวกัน 
ซึ่งในปจจุบันสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ไดทําระบบใหสามารถขอใบอนุญาตผานระบบไดแลว 
จํานวน ๒๕ ประเภท และ ๙๗ ใบอนุญาต ประชาชนสามารถกรอกขอมูลผานระบบไดเองโดยสะดวก 
โดยมี ๓ ขั้นตอน ๑) กรอกขอมูล ๒) ชําระคาธรรมเนียมผานระบบ ๓) สงใบอนุญาตใหผูขอ  

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยไดวางแผนไววาในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน ๗๖ จังหวัด เทศบาล ๒,๔๖๙ แหง อบต. ๕,๓๐๓ แหง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) จะทําหนาที่ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จได โดยจะเปดใหบริการเฉพาะบางพื้นที่
ที่มีความพรอมกอน สําหรับในดานการปฏิรูปกฎหมายนั้น พบวากฎหมายบางฉบับเปนกฎหมายท่ี
ล าหล ังสมควรจะตองยกเลิก สวนในด านการมุ ง เน นเรื่องรัฐบาลดิจิทัลเนื่องจากปจจุบันไดมี
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจากการติดตาม ทั้ง ๑๙ กระทรวง
ไดมีการใชระบบ e-document ในระดับกระทรวงทั้งหมดแลว ในอนาคตการติดตอขอรับบริการ
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จากราชการจะมารวมอยูในระบบท่ีทางสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ไดจัดทําและพัฒนาขึ้น
ทั้งหมด เพียงแตอาจติดขัดบางประการ เชน ในบางพ้ืนที่เทคโนโลยียังไมมีความพรอมเชื่อมตอกันยังไมได 
และบางหนวยงานยังมีการหวงอํานาจอยู และสุดทาย ส่ิงท่ีเปนปญหาใหญ คือ การปรับเปลี่ยนความคิด
หรือทัศนคติ (Mindset) ของขาราชการซึ่งตองใชเวลาพอสมควร และการขาดการประชาสัมพันธ ซึ่งเปน
หัวใจสําคัญของการส่ือสารไปยังประชาชน  

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ นายสุรงค 
บูลกุล รองประธานกรรมการหอการคาไทย ไดรวมกันอภิปรายในหัวขอ “มุมมองของภาคเอกชนและ
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากการบังคับใชพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ” สรุปไดวา 

- พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กําหนดใหหนวยงานรัฐจัดทําคูมือประชาชนเพ่ือใหประชาชนทราบวากระบวนการขออนุญาต 
ในเรื่องตาง ๆ เปนอยางไร ใชเอกสารหลักฐานใดบาง หนวยงานรัฐจะใชเวลาพิจารณานานเพียงใด  
และหนวยงานรัฐจะเรียกเอกสารหลักฐานจากผูขออนุญาตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ทําใหภาครัฐบริการ
ประชาชนไดเร็วขึ้น มีการยกเลิกการขอสําเนาเอกสาร ติดตอราชการไดงาย สะดวกขึ้น ลดและยกเลิก
คาธรรมเนียมการขออนุญาตที่ไมจําเปน ลดตนทุนใหแกประชาชน มีระบบบริการ e-Services, 
Biz Portal ย่ืนคําขอไดครบวงจรธุรกิจผานออนไลน เกิดเครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็งระหวางภาครัฐ
และเอกชน สรางความพึงพอใจใหแกประชาชนมากขึ้น และทําใหประชาชนไดทราบวาจะตองใช
สิ่งใดบางในการขออนุญาตและเตรียมตัวใหพรอม ซึ่งจะชวยลดชองทางการทุจริตของขาราชการ
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบการของภาคเอกชนไดมากพอสมควร  

- ในอนาคตประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้นซึ่งเปนปจจัยที่ไมดึงดูดนักลงทุนตางชาติ 
จึงตองพยายามใช Regulatory Guillotine ในการลดกฎหมายท่ีไมมีประสิทธิภาพ มีความซ้ําซอนกัน 
หรือขัดกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนใหมากขึ้น ตองใช IT และ AI เขามาชวยใหมากขึ้น 
โดยตั้งแตมีพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ ตั้งแตป ๒๕๕๘ เปนตนมา มีการดําเนินการ
ในภาพรวมครอบคลุม ๗๘๑ กระบวนงาน คิดเปนรอยละ ๗๐ ทําใหสามารถประหยัดตนทุนภาคธุรกิจ
และประชาชนไดไมนอยกวา ๑ แสนลานบาทตอปโดยรัฐไมตองใชงบประมาณลงทุน โดยมีหนวยงานรัฐ
เขารวมโครงการรอยละ ๒๕ มีการปรับปรุงการดําเนินการท่ีชัดเจน เชน การประชุมผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส การปรับปรุงกฎเกณฑเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตกอสราง การกํากับดูแลโทรเวชกรรม 
(Telemedicine) และการแจงท่ีพักอาศัยของคนตางดาว มีการลดตนทุนโดยยกเลิกการกรอกเอกสาร
การเขาเมอืง เปนตน  

- ตั้งแตพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ บังคับใชมาตั้งแตป ๒๕๕๘ มีหลายสวนท่ีพบวา
มีปญหาและอุปสรรค เชน ในหนวยงานรัฐไมสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพราะมีกฎระเบียบ
ของทางราชการที่บังคับใหตองปฏิบัติตามอยู มีการขาดแคลนบุคลากร เปนตน  

- การที่ ก.พ.ร. พยายามที่จะรวมใบอนุญาตในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน
เขาดวยกันใหเปนใบอนุญาตใบเดียว (Super License) ก็เปนการยากเพราะไมมีกฎหมายใหอํานาจ 
ก.พ.ร. บังคับหนวยงานตาง ๆ ใหปฏิบัติตาม ซึ่ง ก.พ.ร. กําลังพยายามผลักดันใหมีรางพระราชบญัญัติ
การยกระดับการบริหารงานภาครัฐใหมีความทันสมัย  

- ควรนําแนวคิดเรื่อง Omnibus Law ของทางยุโรปมาใช เชน เรื่องใดหากมีกฎหมายท่ีเกีย่วของ
อยู ๖ ฉบับ แตการแกไขกฎหมายทั้ง ๖ ฉบับจะตองใชเวลานานมากหากมีการเสนอกฎหมายเขาสูรัฐสภา
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ทีละฉบับ และการแกไขกฎหมายแตละฉบับเมื่อแกไขเสร็จทั้งหมดแลวอาจจะมีเนื้อหาบางสวนไปใน
ทิศทางที่ไมสอดคลองกันหรือขัดแยงกันไดอีก แตแนวคิดเรื่อง Omnibus Law จะทําใหมีการเสนอ
กฎหมายเพียงฉบับเดียว แตในเนื้อหาของกฎหมายนั้นจะกําหนดวาใหมีการแกไขเรื่องใดในกฎหมาย
เดิมฉบับใดบาง แลวจึงมีการไปออกกฎหมายลําดับรองเพ่ิมเติมตอไป  

- การปรับปรุงพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกฯ หากกําหนดใหมีบทลงโทษขาราชการ
ท่ีไมปฏิบัตติามแนวทางการอํานวยความสะดวกโดยเขียนไวชัดเจนในกฎหมายก็อาจจะเกิดแรงตอตานได 
ซึ่งการใชระบบลงโทษดวยวินัยขาราชการก็นาจะเปนการเพียงพอ   

- หากใบอนุญาตบางประเภทมีไวเพ่ือเก็บภาษีเขารัฐเทานั้น ก็ควรยกเลิกระบบการขออนุญาต
เนื่องจากทําใหเสียเวลาและเพ่ิมตนทุนของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน แตควรกําหนดใหเมื่อครบกาํหนด
ที่ตองชําระภาษีก็ใหเอกชนไปจายเงินใหแกหนวยงานรัฐและประกอบกิจการตอไปไดตามปกติ  

- มีหนวยงานรัฐหลายหนวยไมสามารถเขารวมการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
อํานวยความสะดวก ซึ่งในมุมมองของภาคเอกชนสามารถสรุปเหตุผลหลักได ๓ ประการ คือ ๑) ติดขัด
ดวยกฎระเบียบภายในของหนวยงาน เชน มีระเบียบกําหนดใหใชเอกสารฉบับจริงท่ีเปนกระดาษ เปนตน 
๒) ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงระบบใหเปน IT และ ๓) หนวยงานรัฐหลายหนวยอาจมองวา
การปรับปรุงจะเปนการลดทอนอํานาจของหนวยงานในการอนุมัติเรื่องตาง ๆ  

ปญหาและอุปสรรคท่ีภาคเอกชนพบจากการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกฯ ไดแก 

๑) ในทางปฏิบัติ บางกรณียังคงตองแสดงเอกสารตัวจริงแกเจาหนาที่  
๒) ระยะเวลาการใหบริการไมเปนไปตามคูมือประชาชน  
๓) การอนุมัตอินุญาตบางกระบวนงานจะตองดําเนินการโดยสวนกลางเทานั้น  
๔) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐยังไมท่ัวถึง และ 

แนวปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐแตละแหงแตกตางกัน 
๕) อุปสรรคในการใชบริการ Platform ของภาครัฐ (เชน Biz Portal) รวมทั้ง การเขาถึงขอมูล

ของประชาชนและการเปดเผยขอมูลภาครฐั  

 ขอเสนอแนะจากภาคเอกชน 
๑. ระดับนโยบาย  

- เรงผลักดันรางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ ฉบับปรับปรุง ใหมีผลใชบังคับ 
๒. ระดับบริหาร  

- ติดตามและขับเคล่ือนกระบวนงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักการตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกฯ โดยเฉพาะกระบวนงานท่ียังคั่งคางและรอดําเนินการ  

- ปรับปรุงกระบวนงานภายใต Regulatory Guillotine ที่อยูระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จ  
- สนับสนุนกระบวนการใหบริการศูนย OSS ในปจจุบัน เนื่องจากเปนศูนย OSS สําคัญที่

ใหบริการดานกฎหมายคนเขาเมืองและกฎหมายการลงทุน  
๓. ระดับปฏิบัติการ 

- บูรณาการความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน  
- พัฒนาระบบ Biz Portal อยางตอเนื่อง และ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนําการใชงาน 

หรือแกไขปญหาใหแกผูประกอบการและประชาชน 



๗ 
 

- ประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูตอระบบบริการภาครัฐอยางครอบคลุมทุกภาคสวน  

ประเด็นขอสังเกตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเวทีสัมมนา 

๑. กระบวนการทบทวนการอนุญาต เชน การสมัครเปนสมาชิกผูสงออกและนําเขาในระดับ
มาตรฐาน Authorized Economic Operator (AEO) ซึ่งตองสมัครกับกรมศุลกากรและกําหนดวา 
ตองมีการทบทวนสถานะโดยตองแสดงเอกสารเพ่ือตรวจสอบวายังอยูในฐานะผูสงออกและผูนําเขา 
ท่ีมีมาตรฐาน AEO หรือไม แตการสงเอกสารไปใหตรวจสอบใชเวลานานมาก จึงควรมีการดําเนินการ 
พิจารณาใบอนุญาตใหรวดเร็วขึน้  

๒. จากสถานการณเงินเฟอเมื่อปที่ผานมาทําใหผูประกอบการประเภทผูผลิตอาหารสัตว ขอขึ้น
ราคาอาหารสัตวตอกรมการคาภายในแตไมไดรับการอนุมัติ ซึ่งทําใหผูประกอบการไดรับความเดือดรอน
มาก เนื่องจากถูกควบคุมวัตถุดิบตนทางจนกระท่ังราคาอาหารสัตว โดยกรมการคาภายในมีแนวคิดวา 
ตองการใหผูประกอบการขายอาหารสัตวใหแกเกษตรกรโดยตรงไมตองผานพอคาคนกลาง และถาไมให
ความรวมมืออาจมีบทลงโทษได จึงทําใหผูประกอบการไมสามารถขึ้นราคาสินคาได ซึ่งผูประกอบการ
เหลานี้ควรไดรับความเปนธรรม  

๓. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ และฉบับแกไขเปนกฎหมายท่ีมีวิวัฒนาการท่ีดี
สําหรับประเทศไทย ในการมีบทลงโทษเจาหนาท่ีของรัฐ เปนการแสดงใหเห็นถึงความเทาเทียมกัน 
ในทางกลับกันในดานผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีภาครัฐบังคับใชซึ่งถาไมปฏิบัติ 
ตามกฎหมายมีโทษปรับ และการขอใบอนุญาตบางประเภทควรมีความยืดหยุน โดยการขอเอกสาร
เพียงครั้งเดียวนาจะเพียงพอแลว โดยหนวยงานภาครัฐอาจหารือรวมกันกับผูประกอบการ 

๔. การขออนุญาตสรางบาน ตอเติม แกไข ดัดแปลง ปรับปรุง ท่ีอยูในเกณฑท่ีตองขออนุญาต 
ควรทําไดเลย เพียงแตแจงใหทราบและใหกรุงเทพมหานคร (กทม.) มาตรวจสอบภายหลัง กรณีดังกลาว
จึงจะเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนอยางแทจริง  

๕. การขออนุญาตโฆษณา เชน อาหารและยา  เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย เปนตน มีปญหา
ในทางปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อมีการสินคาวางตลาดไปแลว แตโฆษณา On Air ไมไดทําใหผูบริโภคไมทราบวา 
มีสินคา เนื่องจากกําลังอยูระหวางการตออายุการโฆษณา ดังนั้น นาจะสามารถชําระคาธรรมเนียมแทน
การตออายุใบอนุญาตไดเลย 

เลขาธิการ ก.พ.ร. มีขอสังเกตและขอเสนอแนะบางประการ ดังนี้   
๑. การตออายุใบอนุญาต พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ ฉบับปรับปรุงไดเสนอไว 

๒ แนวทาง ไดแก  
๑) การชําระคาธรรมเนียมแทนการตออายุใบอนุญาต ซึ่งใบอนุญาตบางประเภท 

เมื่อชําระคาธรรมเนียมแลวถือวาตออายุใบอนุญาตโดยปริยาย  
๒) การขยายอายุใบอนุญาต เชน ใบอนุญาต ๑ – ๓ ป ปจจุบันมีการขยายไดในเบื้องตน

ประมาณ ๑๙ ใบ และกรณีที่ตองขอใบอนุญาตหลายฉบับ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ 
ฉบับปรับปรุงแกไข ไดมีระบบอนุญาตหลัก (Super License) เหลือเพียง ๑ ใบแลว  

๒. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ ฉบับปรับปรุงแกไข ไดปรับเปล่ียนการอนุญาต
เปนการจดแจงและมีการจดแจงทาง Online ดวย  

๓. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวแลว 
จึงไมไดกําหนดบทลงโทษเจาหนาที่ไวในพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ  



QR code สรุปผลการสัมมนา เรื่อง “พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ : อํานวยความสะดวกจริงหรือไม ตรงใจประชาชนหรือยัง?” วันพฤหัสบดี
ท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หองสัมมนา B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา และรูปแบบออนไลน 

 
 

๑) QR code : สรุปผลการสัมมนา ฉบบัเต็ม 
 

 

 

 

 

๒) QR code : สรุปผลการสัมมนา ฉบบัยอ 

 

 

 

 

๓) QR code : เอกสารประกอบการสัมมนา 
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